

*

Số 52-BC/ĐU

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Đảng bộ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

(sau Hội nghị sinh hoạt định kỳ Đảng bộ năm 2022)

Thực hiện Chương trình công tác, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh lãnh đạo các Chi bộ triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I.- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình

Tổng số chi bộ trực thuộc là 03; tổng số đảng viên đến thời điểm hội nghị sinh hoạt của Đảng bộ là 37 đồng chí (Chi bộ 1: 9 đồng chí; Chi bộ 2: 15 đồng chí; Chi bộ 3: 13 đồng chí); đảng viên chính thức 36, dự bị 01 đồng chí (chi bộ 3); tổng số đảng viên đã dự sinh hoạt nơi cư trú tính đến thời điểm hội nghị của Đảng bộ 35 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ có 07 đồng chí; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có 03 đồng chí, gồm Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và Ủy viên.

2. Công tác chính trị, tư tưởng

Đảng ủy đã lãnh đạo các Chi ủy Chi bộ thường xuyên quán triệt, nhắc nhở đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt các quy định của tổ chức Đảng, những điều đảng viên không được làm và các quy định của Nhà nước.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng tại cơ quan, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước các thông tin độc hại, không chính thống trên các mạng xã hội, bảo đảm ổn định nội bộ.

Triển khai, phổ biến các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Văn phòng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan.

Quán triệt đến đảng viên Chi bộ những nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Nội dung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác sinh hoạt chính trị, tư tưởng, triển khai phổ biến kịp thời đến cán bộ, đảng viên nội dung các bài viết theo định hướng thông tin tuyên truyền.

Đảng ủy lãnh đạo các Chi ủy Chi bộ quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Triển khai học tập chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" đề đảng viên đăng ký thực hiện. Kết quả có 05 đảng viên được xét khen thưởng có thành tích trong học tập theo nội dung chuyên đề này.

Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, báo địa phương được Đảng ủy quán triệt thực hiện theo đúng quy định, gồm các loại: Tạp chí Cộng sản, Báo Đồng Tháp.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định; cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

3. Phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong năm 2022, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh đã chỉ đạo các chi uỷ chi bộ lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ được giao trong hoạt động của Đoàn ĐBQH Tỉnh, Thường trực HĐND Tỉnh, các Ban của HĐND Tỉnh trọng tâm, đó là:

- Phục vụ tốt kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp thứ ba và thứ tư Quốc hội khoá XV; Tổ chức Kỳ họp thứ tư, Kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, lần thứ hai, Kỳ họp chuyên đề, Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X. Tổ chức Phiên giải trình và Hội nghị chất vấn của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh; Tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh; Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Tổ chức đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, đặt biệt là Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao vai trò lãnh chỉ đạo hoạt động Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về lãnh đạo công tác chuyên môn, Đảng ủy Văn phòng phối hợp với Chính quyền tham mưu, đề xuất, tổ chức phục vụ tốt các mặt hoạt động của Đoàn ĐBQH, lãnh đạo Đoàn và đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh. Các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội

tại nghị trường được Quốc hội và cử tri đánh giá cao. Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND Tỉnh theo hướng tăng cường giám sát chuyên đề đảm bảo đúng, trúng nội dung, vấn đề được dư luận quan tâm, kết hợp có hiệu quả giám sát báo cáo với khảo sát thực tế; tăng tính giải trình, làm rõ những vấn đề phức tạp, bất cập được cử tri và Nhân dân quan tâm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; quan tâm giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có kiến nghị, đề xuất thiết thực đối với các cơ quan có thẩm quyền.

Hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giải trình, chất vấn theo luật định được quan tâm triển khai, nội dung giám sát có trọng tâm trọng điểm. Đặc biệt chú trọng việc lựa chọn vấn đề quan trọng, cấp thiết phát hiện qua giám sát để tham mưu Đảng đoàn báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc ban hành các kiến nghị cụ thể đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh và các cơ quan liên quan, qua đó góp phần thúc đẩy công tác điều hành của cơ quan nhà nước.

Tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri bằng các hình thức phù hợp trước và sau các kỳ họp để kịp thời thông tin với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, đồng thời ghi nhận ý kiến, kiến nghị cũng như thông tin kết quả các kỳ họp đến cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát; ban hành báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp gửi đến cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc và giám sát kết quả giải quyết đối với các đơn đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Tỉnh đến cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thực hiện chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri trên sóng Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, định kỳ hàng tháng; Tích cực viết tin bài; duy trì cập nhật các thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành; đăng tải tin, bài tuyên truyền về hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội và những sự kiện nổi bật của Tỉnh.

Tham mưu phục vụ tốt các cuộc họp, kỳ họp HĐND Tỉnh do cơ quan tổ chức; đảm bảo kinh phí hoạt động, phương tiện phục vụ các cuộc tiếp xúc cử tri, khảo sát, giám sát, và các hoạt động khác của Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội; đại biểu Quốc hội, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh.

4. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đảng ủy và các chi ủy chi bộ thực hiện duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt cấp ủy định kỳ hàng tháng theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; trong sinh hoạt, thực hiện nghiêm nguyên tắc

tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, bảo đảm các chủ trương của Đảng uỷ được triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Việc thực hiện Công văn số 181-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ, các chi uỷ chi bộ quan tâm, luôn tạo điều kiện để đảng viên tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt lệ chi bộ, đặt biệt là đảng viên là lãnh đạo quản lý.

Đảng uỷ xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi lần 3); Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ (sửa đổi); Kế hoạch khắc phục hạn chế qua Hội nghị đánh giá, kiểm điểm cuối năm 2021 và Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kết luận giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh đối với Đảng uỷ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Các Chi uỷ chi bộ xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác năm; Nghị quyết phân công nhiệm vụ đảng viên; Kế hoạch phân công đảng viên chuẩn bị nội dung thông tin thời sự; Kế hoạch phân công đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề; Chương trình kiểm tra đảng viên; thực hiện phiếu bổ sung lý lịch đảng viên và kê khai tài sản thu nhập hàng năm theo quy định.

Lãnh đạo Chi uỷ các chi bộ chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự, tổ chức Đại hội đảng viên các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025 theo Kế hoạch. Kết quả Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá mới đúng theo dự kiến và yêu cầu cơ cấu. Sau Đại hội, Chi uỷ các chi bộ xây dựng Quy chế làm việc của chi uỷ chi bộ khoá mới. Đồng thời, triển khai việc thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Lãnh đạo các Chi uỷ chi bộ tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với chi bộ, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 đúng theo quy định và quy trình hướng dẫn. Kết quả có 01 tập thể và 08 cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022¹.

Đảng viên Đảng bộ chấp hành Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú được đảm bảo.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 (năm 2022) giới thiệu quy hoạch cấp uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 (quy hoạch lần đầu) được thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn.

Việc quản lý hồ sơ đảng viên và các loại sổ sách có liên quan về công tác tổ chức của Đảng do Đảng uỷ theo dõi và cập nhật lưu giữ theo quy định.

¹ Có 35/37 đảng viên đủ điều kiện đánh giá xếp loại năm 2022 (riêng 01 đảng viên dự bị mới kết nạp 01 tháng và 01 đảng viên chuyển đến do nhận nhiệm vụ mới sau thời gian kiểm điểm, đánh giá).

Đảng viên Đảng bộ tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng khoá 3 năm 2022; lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (Đối tượng 3); lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh (Đối tượng 1); lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp; lớp lãnh đạo quản lý cấp sở; lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và các lớp tập huấn nghiệp vụ và lớp bồi dưỡng khác.

Lãnh đạo tổ chức thi tuyển và tiếp nhận 02 công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Tổ chức chuyển đi về nguồn và tổ chức lễ kết nạp vào Đảng cho quần chúng tại huyện Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Chi bộ 3).

Tiếp nhận sinh hoạt 01 đảng viên chuyển đến do nhận nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo các Chi bộ tổ chức kiểm tra thẻ đảng viên theo đúng yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, không có thẻ đảng bị hư hỏng hoặc thất lạc.

Xây dựng các báo cáo theo yêu cầu Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh.

5. Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

Công tác triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát trong năm.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát, năm 2022 đã kiểm tra Chi bộ 1 và giám sát Chi bộ 2. Khi kết thúc kiểm tra, giám sát đã thông báo kết luận đến tổ chức đảng để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối theo quy định. Ngoài ra, các Chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và duy trì việc giám sát thường xuyên đảng viên về việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ, quy chế làm việc; việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; giữ gìn đoàn kết nội bộ. Kết quả không có tổ chức, đảng viên vi phạm quy định điều lệ Đảng.

6. Lãnh đạo công tác đoàn thể

Đảng ủy luôn quan tâm, duy trì thực hiện tốt chế độ làm việc định kỳ giữa Đảng ủy với Ban Chấp hành Công đoàn (06 tháng một lần), để đánh giá tình hình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn trong thời gian qua, lãnh đạo tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để định hướng công tác xây dựng tổ chức đoàn thể, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn thể trong thời gian tới.

Công tác phối hợp hoạt động giữa chính quyền và đoàn thể được gắn kết đã góp phần nâng cao chất lượng trong các mặt công tác.

Luôn tạo điều kiện để BCH Công đoàn thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng đối với công đoàn viên; phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh tổ chức

các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Kết quả đánh giá Công đoàn cơ sở cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Riêng đối với đoàn viên thanh niên sinh hoạt ghép tại Chi đoàn Văn phòng UBND Tỉnh, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, ngoài ra còn tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức.

7. Đánh giá chung

Trong năm 2022, Đảng uỷ đã lãnh đạo các Chi uỷ chi bộ triển khai, quán triệt, thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ được quan tâm; công tác tổ chức nhân sự được thực hiện kịp thời để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan. Đạt được kết quả trên là do sự nỗ lực của từng đảng viên và sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh và sự hỗ trợ của các Ban chuyên môn thuộc Đảng uỷ Khối. Kết quả năm 2022, tập thể Đảng bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh đánh giá, công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

7.1. Hạn chế, khuyết điểm

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại một số chi bộ chất lượng chưa cao.
- Công tác phối hợp lãnh đạo, tham mưu, phục vụ đôi lúc còn bị động.

7.2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

- Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại một số chi bộ chất lượng chưa cao, tuy có nội dung được chuẩn bị tốt, nhưng hình thức, phương pháp truyền tải nội dung sinh hoạt còn đơn giản chưa phong phú, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là đảng viên trẻ chưa có nhiều ý kiến tham gia phát biểu tranh luận, phản biện.

- Việc phối hợp xử lý các công việc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã cơ bản khắc phục, tuy nhiên một số việc còn bị động, có nội dung do cơ quan trình chưa đảm bảo về mặt thời gian theo kế hoạch đề ra.

II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Năm 2023, Đảng uỷ tập trung lãnh đạo các Chi uỷ chi bộ triển khai để đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm như sau:

1. Phương hướng:

- Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng ở các Chi bộ trực thuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chương trình, nghị quyết và các văn bản của Đảng cấp trên; quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023.

- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Phát huy tinh thần trách nhiệm từng cán bộ, đảng viên trong tham mưu xử lý công việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Lãnh đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức và công tác kết nạp đảng viên mới.

- Lãnh đạo việc thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra.

- Hướng dẫn, chuẩn bị, tổng kết, thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên theo quy định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh.

- Lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện hoàn thành chương trình công tác đề ra; tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028; tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, các phong trào do Đoàn cấp trên tổ chức.

2. Một số nhiệm vụ chủ yếu:

- Lãnh đạo các Chi uỷ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức triển khai, quán triệt chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên một cách kịp thời, chất lượng.

- Lãnh đạo Chi uỷ các chi bộ thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng chủ đề sinh hoạt chuyên đề hàng quý phù hợp, gợi mở, khuyến khích đảng viên, nhất là những đảng viên trẻ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023.

- Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết phân công nhiệm vụ của đảng viên.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp 01 đảng viên mới, kết hợp gắn với hoạt động về nguồn.

- Cử đảng viên tham gia các lớp học các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

- Lãnh đạo việc thực hiện kiểm tra, giám sát Chi bộ 1 và Chi bộ 3 theo chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ.

- Lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của BCH Đảng bộ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Chi uỷ các chi bộ và của đảng viên Đảng bộ, Đảng uỷ đề ra giải pháp và phân công để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023, như sau:

a) Trách nhiệm chung:

- Trách nhiệm của tập thể Đảng uỷ: Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi lần 3); Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể Đảng uỷ qua Hội nghị đánh giá, kiểm điểm cuối năm 2022.

- Lãnh đạo Chi uỷ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức triển khai, quán triệt chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên một cách kịp thời, chất lượng. Định hướng chủ đề sinh hoạt chuyên đề hàng quý phù hợp, gợi mở, khuyến khích đảng viên, nhất là những đảng viên trẻ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

b) Trách nhiệm cá nhân:

- Trách nhiệm đảng uỷ viên phụ trách các chi bộ: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể Chi uỷ qua Hội nghị đánh giá, kiểm điểm cuối năm 2022. Phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết phân công nhiệm vụ của đảng viên.

- Trách nhiệm đảng uỷ viên phụ trách các chi bộ 2: Lãnh đạo, phân công đảng viên chính thức bồi dưỡng, giới thiệu để chi bộ kết nạp 01 đảng viên mới, kết hợp gắn với hoạt động về nguồn.

- Trách nhiệm đảng viên Đảng bộ: Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết phân công nhiệm vụ cho đảng viên của Chi bộ.

- Trách nhiệm đảng uỷ viên phụ trách Uỷ ban kiểm tra: Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Uỷ ban kiểm tra thực hiện kiểm tra, giám sát Chi bộ 1 và Chi bộ 3 theo chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ.

- Trách nhiệm đảng uỷ viên phụ trách đoàn thể: Lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028.

- Trách nhiệm đảng uỷ viên phụ trách Văn phòng: Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện các nhiệm vụ liên quan hoạt động Văn phòng; xây dựng các báo cáo theo yêu cầu Đảng uỷ khối các cơ quan Tỉnh. Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối,
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuận (GS thường xuyên),
- Tổ công tác của BTV ĐUK,
- Các Chi bộ trực thuộc,
- Các đồng chí Đảng uỷ viên,
- BCH Công đoàn cơ quan,
- Lưu Đảng uỷ.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Mai Ngọc Dinh